



LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA

P.O. Box 142545, Fayetteville, GA 30214
Phone: (404) 819-8434 • Email: ldcgvnhk@yahoo.com

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

Trọng kính Đức Cha Tôma, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ
và quý ông bà và anh chị em.

Trước tiên, con xin gửi đến tất cả lời cầu chúc bình an trong Chúa Kitô.

Con xin chân thành cảm ơn Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí và toàn Ban Thường Vụ trong hai nhiệm kỳ qua đã chân tình phục vụ cho Liên Đoàn. Sự hy sinh của Đức Ông và quý cha để hoàn tất những công việc khó khăn đã giúp cho Liên Đoàn được hiệp nhất và phát triển. Xin Chúa luôn ban muôn ơn lành cho Đức Ông và quý cha vì sự quảng đại hy sinh của mình.

Con cũng xin chân thành cảm ơn Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, Chủ Tịch miền Tây Nam, cùng toàn thể Ban Tổ Chức Hành Trình Emmaus VIII. Sự hoàn thành tốt đẹp của hành trình Emmaus qua, với con số linh mục tham dự đông nhất, là kết quả của những hy sinh thời gian, công sức và vật chất để quý anh em linh mục chúng con có những giây phút thân thương và thoải mái. Xin tri ân sự hy sinh quảng đại của Ban Tổ Chức, các giáo xứ và giáo đoàn Công Giáo Việt Nam tại vùng Orange County. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho mọi người.

Con cũng xin được hân hạnh giới thiệu Ban Thường Vụ của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2019-2023:

Chủ Tịch: Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu (Orlando, Florida)
Tổng Thư Ký: Lm. Antôn Phạm Hữu Tâm, ICM (Houston, Texas)
Tổng Thủ Quỹ: Ô. Giuse Nguyễn Thế Tuấn (Orlando, Florida)
Thư Ký Văn Phòng: Ô. Giuse Đặng Văn Kiếm (Atlanta, Georgia)

Cho đến giờ này, con chưa tìm được một vị Phó Chủ Tịch. Con sẽ tiếp tục cố gắng trong việc này. Xin nhớ đến chúng con trong lời kinh nguyện để được Chúa Thánh Thần soi sáng hầu hoàn tất mọi việc của Liên Đoàn cách tốt đẹp.

Thấm thoát mà đã gần hai tháng từ ngày nhậm chức. Trong thời gian qua, con và Ban Thường Vụ miệt mài với những công việc để hoàn tất các chương trình được đưa ra. Chúng con họp viễn liên mỗi tháng một lần; và vào thứ Bảy, ngày 30/11 qua, Ban Thường Vụ chúng con đã họp mặt tại Orlando để bàn thảo thêm những chương trình cụ thể cho năm nay, nhất là ngày mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Đoàn (1980-2020). Sau Đại Hội Hành Trình Emmaus vừa qua, Cha Phan Thế Lực, Chủ Tịch Miền Tây đã có nhã ý tổ chức mừng ngày quan trọng này vì Liên Đoàn đã chính thức khởi đầu tại San Jose, California. Con hy vọng chúng ta có thể mừng mốc quan trọng này của Liên Đoàn.

Công việc ưu tiên của chúng con là làm sao liên kết quý anh em linh mục và quý tu sĩ nam nữ. Vì thế trong thời gian qua, ông Đặng Văn Kiếm, thư ký văn phòng, đã cố gắng cập nhật danh sách quý linh mục và tu sĩ. Để giúp chúng con trong công việc này, kính xin quý Đức Ông, quý cha và quý tu sĩ giúp Liên Đoàn bằng cách update cho văn phòng địa chỉ, số điện thoại và email. Nếu quý vị biết những thay đổi của quý cha hoặc tu sĩ nào, xin giúp cung cấp cho chúng con. Quý cha và quý

tu sĩ có thể liên lạc qua email của văn phòng Liên Đoàn. Xin hết lòng đa tạ. Chúng con cũng đang chuyển những email groups từ Yahoo Group tới Google Group vì Yahoo thường hay bị hack. Công việc đó cũng đã gần xong. Đồng thời, chúng con cũng đang chuẩn bị để hoàn tất 12 miền và Hội Đồng Chỉ Đạo như bản Nội Quy mới đã được chấp thuận tại Đại Hội Emmaus vừa qua. Chúng con sẽ gửi đến mọi người bản Nội Quy bằng electronic copy sau. Đồng thời, chúng con cũng đang cố gắng chỉnh đốn lại website của Liên Đoàn.

Trong Hành Trình Emmaus vừa qua, cha cố Phêrô Nguyễn Xuân Quỳnh, nguyên Tổng Thủ Quỹ, đã tường trình và chuyển giao các hồ sơ tài chánh. Nhân tiện đây, con cũng xin thông báo vấn đề tài chánh của Liên Đoàn. Theo bản tường trình của Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2011-2019, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, số tiền báo cáo là \$228,549.88.

Con biết rằng, công việc khó khăn nhất của Liên Đoàn là vấn đề tài chánh. Trong bao nhiêu năm qua, Liên Đoàn không nhận được số tiền đóng góp nào, ngoại trừ từ các ân nhân. Là một thực thể, Liên Đoàn rất cần tài chánh để sinh hoạt cho những công việc tổ chức của Liên Đoàn. Trong Hành Trình Emmaus vừa qua, con đã mời gọi quý Linh Mục dẫn thân trước trong việc đóng góp cho Liên Đoàn với lời đề nghị: mỗi linh mục giúp cho Liên Đoàn \$100 (một trăm) mỗi năm. Theo con số linh mục hiện nay là 900 thì Liên Đoàn sẽ có \$90,000 cho mỗi năm. Ngay tại Hành Trình Emmaus VIII đã có 62 linh mục hưởng ứng và sau này có thêm 3 linh mục nữa, dù không đi họp nhưng nghe tin và gửi giúp qua văn phòng Liên Đoàn. Số tiền con thu được là \$6,520. Xin cảm ơn Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha đã quảng đại đáp lại lời mời gọi giúp Liên Đoàn. Danh sách quý vị đóng góp được kèm theo với lá thư này. Con hy vọng sau này các giáo xứ và các giáo đoàn Công Giáo Việt Nam sẽ nỗ lực giúp cho Liên Đoàn để Liên Đoàn chúng ta được phát triển.

Vào giữa tháng 11 qua, con đã tham dự buổi họp của Tiểu Ban Á Châu và Thái Bình Dương (Subcommittee of Asians-Pacific Islanders) trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ được tổ chức vào thứ Sáu và thứ Bảy, ngày 8 & 9/11/2019. Vào thứ Tư trước khi con đi tham dự phiên họp, Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange County và cũng là Episcopal Liaison của Liên Đoàn đã gọi điện thoại và nhắn con tham dự phiên họp của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ với tư cách là Quan Sát Viên (Observer). Phiên họp khóa Mùa Thu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ được tổ chức từ thứ Hai, ngày 11/11 tới thứ Năm, ngày 14/11. Con cũng đã tham dự cho đến thứ Tư thì con về lại Orlando. Sau này khi có dịp, con sẽ chia sẻ những cảm nghiệm của mình về các phiên họp này.

Một vài tường trình đến Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ và quý ông bà và anh chị em. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Ban Thường Vụ chúng con được luôn giữ sự nhiệt thành trong tinh thần phục vụ. Xin cũng cầu nguyện cho Liên Đoàn chúng ta được luôn hiệp nhất và thăng tiến để mãi mãi là nhịp cầu nối kết cho mọi người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Kính chúc quý vị tràn đầy ơn thánh và sự bình an trong mùa Vọng này, trong khi chúng ta “mong đợi trong niềm hy vọng hồng phúc” ngày Con Chúa Giáng Sinh.

Trong bình an Chúa Kitô.



Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu
Chủ Tịch